




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>-รศ.ทิวดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงกรณีนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ใน รพ.สังกัด กทม. ที่ต้องชะลอไปก่อน เพราะ กทม. มีความซับซ้อนของระบบบริการมากกว่าพื้นที่อื่น ทั้งคลินิกปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ และสถาบันที่รักษาโรคซับซ้อนจำนวนมาก ถ้าประกาศรักษาทุกที่เหมือน ก.สธ. จะทำให้ระบบสุขภาพ กทม. รวนหมด ทั้งคิวที่ถูกส่งต่อจากต่างจังหวัดที่มีมาก อาจทำให้คนไข้เสียประโยชน์ในการรักษา ทั้งนี้ ได้ทดลองระบบรักษาทุกที่ เชื่อมต่อข้อมูลข้ามสังกัดในโซนกรุงเทพฯ ใต้ กับ 3 รพ. คือ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สังกัด กทม., รพ.เลิดสิน สังกัด สธ. และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สังกัดโรงเรียนแพทย์ โดยพื้นที่ กทม.จะสามารถรักษาทุกที่ได้ในสิ้นปี 2567 โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแล้ว</p> <p>สำหรับการหารือกับ สปสช. ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถรักษากับหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ แต่ถ้าเป็นโรคซับซ้อน ยังต้องใช้ใบส่งตัว โดยในอนาคตจำเป็นต้องสร้าง รพ. เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ รพ.ดอนเมือง รพ.ทุ่งครุ และรพ.สายไหม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ดร.นพ.สรุเดชช ขวเดช นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เผยผลสำเร็จนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ 6 เดือนเฟสแรก หน่วยบริการนวัตกรรมเกิดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้คลินิกเอกชนอยากเข้าร่วมมากขึ้น จ.ร้อยเอ็ด มีหน่วยบริการนวัตกรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ ยอมรับ รพ.จังหวัด มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ไม่กระทบต่อการให้บริการ เพราะมีระบบเชื่อมข้อมูลช่วยให้งานดูแลรักษาผู้ป่วยในรพ. ของรัฐ รวดเร็วกว่าเดิม อยากให้เพิ่มเติมองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงบริการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ภก.สุรัชย์ เรืองสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 5-10% ของร้านยาทั้งหมดทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเข้าร่วมเพิ่มเป็น 30-35% โดยผู้มีสิทธิบัตรทอง เบิกยาที่ร้านยาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชนและบัตรทองกับเภสัชกร ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาคือต้นทุนการซื้อยาเข้าร้านสูงกว่า รพ. ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาต้นทุนยาที่เข้ามายังร้านยาให้เหมาะสม เพื่อให้กิจการอยู่ต่อไปได้เพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนรวม รวมทั้งการกระจายยาให้ร้านย่อยหลายจุด เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับทางอุตสาหกรรมยา อาจส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น สำหรับวิธีแก้ไข อาจต้องกระจายยาไปยังผู้ค้าส่งในระดับจังหวัด เป็นผู้กระจายยาในพื้นที่แทน</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>บำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคำสั่งแต่งตั้ง กกก.พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิต ซึ่งเนื้อหาเป็นการเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมากขึ้น ว่า เนื่องจากต้องการให้การทำงานเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน เพราะบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงฯ มีจำนวนมากเกือบ 5 แสนคน หากทุกคนมาทำหน้าที่เหมือนกันจะสับสน รวมถึงงานบำบัดยาเสพติดของกรมการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดต้องทำงานร่วมกัน ส่วนรายละเอียดจะรู้เร็วๆ นี้ ได้สั่งการให้กกก.ฯ เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 เดือน ส่วนอนาคตจะเปลี่ยนชื่อกรมสุขภาพจิต เพิ่มเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติดหรือไม่นั้น แล้วแต่ กกก.ฯ พิจารณา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ,ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ ผลักดันกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง ลดอันตรายจากยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาสังคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ หลังพบยังเป็นปัญหารุนแรง ส่งผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สสส. จัดงานใหญ่ "สานพลังชุมชนล้อมรั้ว" พื้นที่พื้นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ถอดบทเรียน 6 ภูมิภาค โดยเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และภาคีสุขภาพกรุงเทพมหานคร ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล 1.สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นฐานของรัฐบาล ขอให้มีความจริงจังต่อเนื่อง 2.เร่งจัดตั้งศูนย์บำบัดแบบปิด ใช้เวลารักษาอย่างน้อย 3 เดือน เพิ่มโอกาสการบำบัดรักษาให้สำเร็จ 3.เร่งรณรงค์และสนับสนุนมาตรการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้โอกาสผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและผู้ที่พ้นโทษสมัครเข้าทำงานได้ 4.ขอให้กระทรวงแรงงานจัดหาอาชีพหรือมีกองทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพรองรับผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและผู้ที่พ้นโทษ ให้มีอาชีพหรือมีทุนประกอบอาชีพ ซึ่ง รมว.สธ.รับข้อเสนอไปพิจารณาและจะผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p>	
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้บุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, อปท.นิวส์, thecoverage, thebangkokinsight, Hfocus, Tnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีสำหรับบุคลากรสธ. และอสม.ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สธ.กับบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสธ.ทุกคน ทุกระดับ ซึ่งประกันอุบัติเหตุครอบคลุมในหลายกรณี ทั้งจากการทำงานหรือนอกเวลางาน จึงช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิตให้แก่บุคลากร</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า สวัสดิการประกันอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้กับบุคลากรสธ. และ อสม.ทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานด้านหน้าและปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้มีหลักประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ ทาง SCB Protect จะเข้าให้บริการจัดทำประกันอุบัติเหตุภายในส่วนราชการของสธ. ทั้งกรมต่างๆ สสจ. รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ต่อไป</p> <p>- นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ SCB Protect กล่าวว่า บริษัทจะมอบสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรี เป็นระยะเวลา 90 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่สธ. และ อสม. โดยความคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมในแต่ละพื้นที่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการ สธ.จำนวน 5 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5 ราย ดังนี้ 1. นายสมเอน องค์กรธรณดี ผอ.สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค 2. นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กรมการแพทย์ 3. นายสืบสาย คงแสงดาว ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กรมการแพทย์ 4. นายเกษม เวชสุทธานนท์ ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยผู้สูงอายุ) กรมอนามัย และ 5. นางสาวจินตาทรา ตินหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) รพ.หนองคาย สสจ.หนองคาย</p>	
<p>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, thebetter, thebangkokinsight, sondhitalk, mcot, news1live, ch3plus, springnews, trueid, TNN,linetoday)</p> <p>- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.ทส. และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาขา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุข ภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ยกระดับความร่วมมือ เตรียมความพร้อมคุ้มครองสุขภาพประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากองค์การอนามัยโลก คาดว่าในช่วงปี พ.ศ.2573-2593 จะมีผู้เสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 คนต่อปี</p>	
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, สยามรัฐ, theagendathai, มติชน, chieffocus, บ้านเมือง, tnnthailand, ไทยรัฐ, newtv, Ch7HD, thaigov, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 4 เตรียมพร้อมแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบอุบัติการณ์สูงขึ้นในช่วงหน้าฝน ข้อมูล สปสช. ในปี 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการฉุกเฉินและสัตว์มีพิษกัดประมาณ 12,000 คน โดยประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ฉุกเฉินสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ส่วนไข้เลือดออกปีนี้พบผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.3 เท่า เฉพาะเขตสุขภาพที่ 4 มีผู้ป่วยสะสม 2,820 รายเสียชีวิต 8 ราย</p>	
<p>รมว.สธ.ลงพื้นที่เขต4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, newtv, Ch7HD, hfocus, ch3plus, theagendathai tnnthailand,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะได้เยี่ยมชมหน่วยบริการ รพ.พระนั่งเกล้า โดยได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย 5+5 และการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบจ่ายยาอัจฉริยะอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยกับ อสม. จ.นนทบุรี โดยได้เดินทางไปยัง หมู่ 5 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเยี่ยม น.ส.บังอร เชื้อเจริญ อายุ 87 ปี ซึ่งมีอาการ แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และนางสายใจ เสี่ยงพงษ์ อายุ 64 ปี มีอาการแขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกัน โดยนายสมศักดิ์ได้สอบถามอาการป่วย และวิธีการดูแลของ อสม. ซึ่ง อสม.ได้เล่าว่า อสม. 1 คน จะรับผิดชอบ 15 หลังคาเรือน โดยจะช่วยผู้ป่วยวัดความดัน วัดไข้ ประเมินอาการ พร้อมดูแลรับประทานยา ซึ่งเมื่อพบการผิดปกติ ก็จะมีรายงานในระบบทันที ส่วนสิ่งที่อยากให้สนับสนุนจากนี้ คือ อุปกรณ์ตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดค่าความเค็ม</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, newtv, chieffocus, workpointtv, mthai, mono29, brighttv, NBT, thekey, hfocus)</p> <p>-นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วย รมต.สธ. โพสต์คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้า โดยมีนายธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ. เป็นประธาน และมีนายวัน ร่วมเป็นคณะทำงาน ระบุ เจอกันเร็วๆ นี้จะระงับการบุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thecoverage, acnews, thereporters, TNN)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพฤติกรรมกรสูบบุหรี่ไฟฟ้า/พอด ของเยาวชนไทย พบสูบบุหรี่ละ 18.60 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และพบความเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ร้อยละ 61.23 และเข้าใจว่านิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย ร้อยละ 51.19 นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ร้อยละ 50.2 ฯลฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, newtv, NBT)</p> <p>-ดร.สุรเชษฐธานี จักรกฤษณ์ นายปริญญา วัย 38 ปี พ่อค้าลักลอบขายบุรีไฟฟ้าและอุปกรณ์การสูบในพื้นที่ใกล้สถาบันอุดมศึกษา พร้อมของกลางรวมมูลค่า 4 หมื่นบาท โดยขายมา 3 เดือน อาศัยช่วงจังหวะที่ร้านรายใหญ่ถูกกวาดล้างในพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, postjung)</p> <p>-ผู้ปกครองนำคลิปแอบถ่ายเด็ก เยาวชน นร. นศ. หลายรายแห่ไปซื้อบุรีไฟฟ้าที่ร้านจำหน่ายแห่งหนึ่งย่าน ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช เข้าร้องเรียน ตร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว จับกุม น.ส.เล็ก พร้อมยึดของกลาง และควบคุมดำเนินคดีต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวท.91</p> <p>-ดร.สมุทรสากร จับกุมร้านลักลอบจำหน่ายบุรีไฟฟ้ากลางเมืองมหาชัย พร้อมอุปกรณ์ของกลางมูลค่ากว่า 1.4 แสนบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานนวัตกรรมเด่นสมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และร่วมบรรยายในหัวข้อ Thailand Healthcare System Foresight พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565</p>	
<p>การแก้ปัญหาอัตราค่าล้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยสถานการณ์แก้ปัญหาอัตราค่าล้าง ภายใต้กฎระเบียบ ก.พ. ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะบุคลากรสาธารณสุขมีอยู่ถึง 4 แสนคนและมีสาขาวิชาชีพเยอะ ซึ่งกระทรวงฯ ไม่ได้ดูแลแต่พยาบาล ดูแลทุกวิชาชีพ แต่ระเบียบปัจจุบันทำไม่ได้ ต้องมีกฎหมายเฉพาะ ขณะนี้เร่งเดินหน้า พ.ร.บ.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาภาระงานนี้หนักเกินไปและสวัสดิการที่ควรได้รับรวมถึงเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมและความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อประสิทธิภาพของบุคลากรและระบบสาธารณสุข ส่วนเรื่องการบรรจุพยาบาลอีก 6,000 ตำแหน่ง จะไปเร่งรัด ก.พ.ต่อไป</p>	
<p>เผาทำลายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, thailandplus, newtv, mco, prd., pptvhd36, NBT, amarintv)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. และนายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษา ป.ป.ส. พร้อมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 13 องค์กร ร่วมกันในพิธีตรวจสอบยาเสพติดของกลางก่อนการเผาทำลาย นับเป็นปฏิบัติการ Continue to Zero ทำต่อเนื่อง อย่างจริงจัง มุ่งมั่นกำจัด ให้สิ้นยาเสพติด จากคลังยาเสพติดของ ออย. จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 20 ตัน จาก 41,800 คดี</p>	
<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. ชูงานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุน อสม. ร่วมติดตามหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด จำนวน 596,476 ราย ใน 12 เขตสุขภาพ ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก อย่างครบถ้วนผ่านแอป สมาร์ท อสม. ด้านการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสมองและร่างกายของทารกและเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews)</p> <p>- พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ผนึกพลังวันไอโอดีนแห่งชาติ ร่วมกับทุกภาคส่วน ชูประเด็น “ประสานพลังขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน” เพื่อให้คนไทยรอบรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของผลเสียต่อร่างกายจากการได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อสติปัญญาและคุณภาพชีวิต ย้ำทุกวัยต้องไม่ขาดไอโอดีน</p>	
<p>จัดอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดระยะสั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- สถาบันสิรินธรฯ ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 มุ่งพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลาง ตามนโยบายของสธ. ให้มีบริการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ซึ่งครอบคลุม 4 กลุ่มโรค คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง และคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกสะโพกหัก</p>	
<p>สัปดาห์เภสัชกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- อภ.จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อประชาชนประจำปี 2567 หัวข้อ "เภสัชกรร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 มีบริการให้คำปรึกษาการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเภสัชกร และกิจกรรมถ่ายรูปกับป้ายสื่อนิทรรศการงานสัปดาห์เภสัชกรรมที่ร้านขายยาของ อภ.สาขาไหนก็ได้ และโพสต์ลง Facebook/Instagram หรือ Tiktok พร้อม hashtag #สัปดาห์เภสัชกรรม 2567xGPO # เรื่องยาวใจเภสัชกร รับของที่ระลึกฟรี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สช.ชูแก้ปัญหา “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ด้วย ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ” เพื่อปรับปรุงเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพฯ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ เป็นประธาน สำหรับเนื้อหาของ (ร่าง) มติ “การสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ” มีกรอบทิศทางนโยบาย (Policy Statement) ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เน้นการใช้กลไกการคลังสร้างแรงจูงใจ และระบบเครดิตทางสังคม ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอจากที่ประชุม จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ” ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อให้ฉันทมติร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค. 2567 นี้</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ทีมสก๊อปเดลินิวส์</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โพสต์ข้อมูลไข้เลือดออกว่ามีระบาดช่วงครึ่งปีหลัง เดือน ก.ค.-พ.ย. ปี 2567 มีแนวโน้มว่าจะอาจระบาดน้อยกว่าปี 2566 แต่ก็มีไข้จะไม่ระบาด เตือนระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม</p>	
<p>ห่วงโรคโควิด 19 ระบาดซ้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผย กพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนและมีข้อเน้นย้ำไปยังสนง.เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเดิม หากพื้นที่ใดมีการระบาดค่อนข้างรุนแรง ให้ขอความร่วมมือ สธ. หรือจังหวัด และปิดการเรียนก่อน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เคยดำเนินการในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาดหนัก</p>	
<p>เชียงใหม่เร่งถอดบทเรียนแก้ปัญหาหมอกควัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายทศพล เผื่อนอุดม รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินการในช่วงปี 2567 ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนฯ พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน ไฟป่า ทำได้ดีกว่าปี 2566 ในทุกด้าน ทั้งการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) พื้นที่เผาไหม้ (Burn scar) จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน และจำนวนผู้ป่วย COPD ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ว่าจะลดให้ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ในทุกด้านก็ตาม</p>	
<p>นักเรียน ม.2 ถูกไฟดูดจากตู้กดน้ำเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., เดลินิวส์)</p> <p>- รพ.สต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสอ.กันตัง ส่งทีมลงประเมินสุขภาพจิต และเยียวยาสุขภาพจิตใจนักเรียนร.กันตังรัชศึกษา จากกรณีร.ชั้นม. 2 ที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าดูดหน้าตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียนจนเสียชีวิต ว่า พบเด็กๆ ยังรู้สึกสลดใจ และเสียใจที่เพื่อนเสียชีวิต โดยมีครูของ รร.ช่วยดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผอ.สพท.มัธยมศึกษาศรีฯ ระบุว่า เป็นเหตุการณ์สุดวิสัย ขณะนี้คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และสั่งให้ทุกรร.ในสังกัดทั้งในจ.ตรัง และจ.กระบี่ งดการใช้ตู้ทำน้ำดื่มทั้งหมดจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภัย</p> <p>ด้าน ผู้ว่าฯ ตรัง สั่งทุกโรงเรียนต้องมีการซ่อมแผนเผชิญเหตุพร้อมรับสถานการณ์ ขณะที่ ตร.รอผลพิสูจน์หลักฐาน ชี้หากมีการประมาทก็ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย แนะนำการติดตั้งตู้น้ำดื่มให้ปลอดภัยและปลอดภัย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งสายดิน ขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm ค่าความต้านทานของระบบสายดินไม่เกิน 5 โอห์ม 2. ติดตั้ง Beaker RCBO 10 mA 16 A 6 kA เมื่อไฟรั่ว Beaker จะตัดเองอัตโนมัติ 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในตู้เป็นประจำ โดยใช้ meter วัดไฟ 4. พื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มต้องไม่เอะอะแอะ ไม่มีน้ำขัง สะอาด และไม่ใกล้แหล่งปนเปื้อน 5. บำรุงรักษาตู้น้ำดื่มให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ส่วนการดูแลรักษาตู้น้ำดื่ม หมั่นทำความสะอาดทั้งภายนอก-ภายในตู้น้ำดื่มตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งดูแลฝาเปิด-ปิดไม่ให้ชำรุด เพื่อป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-เสนอบทความ ภัยจากตู้กดน้ำ ว่า ยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องระวัง ทั้งนี้ ตู้กดน้ำดื่ม" ที่ต้องหยุดเหรียญจึงจะกดน้ำได้นั้น "มีการกำหนดกฎควบคุม" ไว้ชัดเจน เป็น "หลักเกณฑ์" ในการประกอบกิจการ โดยกฎ "ตู้น้ำดื่มหยุดเหรียญ" มีการออกโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีกฎ-หลักเกณฑ์คู่มือปฏิบัติ ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ออกมาเพื่อ คุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับบริการน้ำดื่มที่ปลอดภัย ซึ่งมี 6 ประเด็นหลัก คือ...1.สถานที่ตั้ง, 2.คุณลักษณะตู้ น้ำ, 3.แหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, 4.การควบคุมคุณภาพน้ำ, 5.การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด, 6.การบันทึกและการรายงาน อนึ่ง ในแต่ละประเด็นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะ "สถานที่ตั้ง" ของ "ตู้น้ำดื่มหยุดเหรียญ" ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า ต้อง "มีระบบป้องกันไฟรั่ว-ลัดวงจร" ยิ่งหน้าฝนประเด็นนี้ยิ่งต้องใส่ใจ ซึ่งกับตู้กดน้ำที่ให้บริการโดยไม่เก็บเงิน ก็ควรต้องปฏิบัติแนวทางนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในโรงเรียนเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	
<p>เด็กป่วย มือ เท้า ปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, bugaboo, TNN, INN, ch7, nation)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคมือ เท้า ปาก ว่า มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ซึ่งโรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี โดยสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มิถุนายน 2567 มีผู้ป่วยสะสม 1,552 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 3 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 1 ปี และกลุ่มอายุ 2 ปี ตามลำดับ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครอง หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ขอให้คัดกรองและสังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี</p>	
<p>โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เดือนต.ค.66 – พ.ค.67 มีผู้ตรวจสุขภาพประมาณ 350,000 คน พบเสี่ยงป่วย 200,000 คน และป่วย 50,000 คน มากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โคเลสเตอรอล ในเลือดสูง ส่วนโรคที่มีความเสี่ยงที่จะป่วย คือ โรคความดันโลหิตสูง, ภาวะน้ำหนักเกิน, เบาหวาน และหัวใจหลอดเลือด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 6% และมีอายุน้อยลง ทั้งนี้ หากตรวจสุขภาพแล้วพบการเจ็บป่วย จะป่วยจะประสานหน่วยบริการตามสิทธิ์ และแนะนำให้ประชาชนนำผลการตรวจสุขภาพไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการต่อไป</p>	
<p>ทวงคืนชีวิตใหม่ให้หญิงตาบอด ถูกทำร้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-ป้าอ้อย อายุ 47 ปี ร้องสายไหมต้องรอด ถูกคนสนิททุบตีทำร้าย จนพิการตาบอด พบบาดแผลตามร่างกาย ซ้ำร้าย ยังถูกหลอกเปิดบัญชีม้า ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว กว่า 1 ปี ที่ป้าอ้อยต้องอยู่อย่างลำบาก ถูกทำร้าย เบื้องต้นทางคดี ป้าอ้อยได้เข้าแจ้งความแล้ว ที่ สภ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ล่าสุด "สายไหมต้องรอด" พาป้าอ้อย ร้องขอความช่วยเหลือ ที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วยคืนการมองเห็นให้กลับมา หลังชีวิตต้องมีมนมมานานนับปี เบื้องต้นเช็กอาการ ดวงตาข้างซ้ายยังมีความหวัง ตอบสนองต่อแสง แต่ดวงตาข้างขวามีตมสนิท ต้องส่งให้จักษุแพทย์ประเมินอาการอีกครั้ง อีกความหวัง ป้าอ้อยฝากไว้กับกระทรวงยุติธรรม ขอให้ช่วยเร่งรัดทางดำเนินคดี และขอรับการเยียวยา จากเหตุถูกทำร้ายจนทุพพลภาพ</p>	